



ไทยนิวส์

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 35 ฉบับที่ 12,585 ประจำวันพุธที่ 16 มีนาคม 2548 ราคา 5 บาท

**สังคม
เชียงราย**
Thainewscr@yahoo.com

โดยปากกากล้า และทีมข่าวเชียงราย

ยังเข้าใจมนุษย์มากขึ้น ยิ่งทำให้
คนเรารักสนั่นมากยิ่งขึ้น... ปากกากล้า
ยังคงเข้าประจำการรายงานข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวของคนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดเชียงราย...เหมือนเดิม... เริ่มต้น
สังคมเชียงราย ฉบับนี้ขอเริ่มที่เรื่องเดิมที่
ปากกากล้าเขียนไปแล้วหลายครั้ง กรณี
ทหารการข่าวชื่อย่อ “จ่า ต.” ประพฤติตน
ราวกับมาเพียดยอยในเขตอำเภอแม่สาย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง ล่าสุดไล่ถามคนโน้นทีคน
นี้ทีว่า กัมปนาท โรจน์จุฑารักษ์ ผู้สื่อข่าว
ไทยนิวส์ เป็นใครมาจากไหน ไม่ต้องถาม
คนอื่น กัมปนาท โรจน์จุฑารักษ์ คนชาวนี
นี่เปิดเผยอย่างยิ่ง เปิดเผยกันตรงนี้ต่อหน้า
สาธารณชน บ้านพัก กัมปนาท โรจน์จุฑารักษ์

อยู่ใกล้กับปากซอยป่าเหมือดซอย 11 เบอร์
มือถือ 0-1716-5968 ส่งสลิปประการใดสอบ
ถามกันได้โดยตรง... กัมปนาท โรจน์จุฑา-
รักษ์ ทำข่าวในพื้นที่เชียงรายมาเกิน 10 ปี
มีผลงานมากมายถึงระดับประเทศ แต่ใน
3-4 ปีหลังเจ็บปวดมากกับการรายงาน
พฤติกรรมคนอื่นที่ล้าแล้วแต่เป็นเท็จทั้งสิ้น
จากฝ่ายการข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง ย้ำอีกครั้งอยากรู้จัก กัมปนาท
โรจน์จุฑารักษ์ มาหาที่บ้านได้หรือจะโทรศัพท์
มายินดีให้ความกระจ่างในทุกๆ เรื่อง... ยัง
คงขอฝาก พล.ต.มนัส เปาริก ผบ.กองกำลัง
ผาเมือง และ พ.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
ผบ.จก.ม.3 ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมในทาง
ลับของบรรดาทหารที่ชอบประกาศตนเองว่า
เป็น “ทหารการข่าว” ด้วย เหตุการณ์แบบ
3 จังหวัดภาคใต้ อาจะเกิดขึ้นได้แถบเทือก
เขาชายแดนไทย-พม่า หากทหารการข่าวยัง
ทำงานราวกับเป็นมาเพียดยอยเช่นนี้... ไปที่
ผลเรื่องดีๆ บ้าง ร.ต.อ.วศิน สิทธิขันธ์แก้ว
รองสารวัตรสืบสวน สภ.อ.เมือง ผลงานที่รับ
ผิดชอบด้านยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ค้ามนุษย์
ตั้งแต่รับตำแหน่ง หน้าที่การงานไม่เคยมี
บกพร่อง ตำแหน่งสารวัตรเพื่อตอบแทนการ

ทำงานแบบทุ่มเท เชื่อว่าผู้เป็นนายคงจะไม่เ
ล่า... คนนี้ต้องชมเชย เจริญ ศรีสุวรรณ
กำนันตำบลแม่กรณ์ คนนี้มีฝีมือ ยกตัวอย่าง
ผลงานล่าสุด นำตำรวจบ้านในเขตจับกุมผู้ต้อง
หาพร้อมของกลาง พ.รบ.ยาเสพติด(ยาบ้า) บ่อย
ครั้งโดยเฉพาะหมู่บ้านบริเวณน้ำตกขุนกรณ์
เขตติดต่อดอยวาวี ช่วยเหลือชาวบ้านตลอด
ร่วมกับอบต.พัฒนาพื้นที่ สมกับที่ได้รับ ความ
ไว้วางใจจากชาวบ้าน ตำแหน่งกำนันดีเด่นคง
ไม่ไกลเกินถ้ายังโชว์ผลงานได้คงเส้นคงวา...
ประพันธ์ วงศ์ตะ นายก อบต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เข้าสู่การเมืองท้องถิ่น
ลงสมัครสมัยแรกและได้เป็นมาตั้งแต่ปี
2547 นายกประพันธ์ เป็นคนหนุ่มไฟแรงมี
ความรู้การศึกษาดี บริหารงานโปร่งใส ผลงาน
เด่นมากในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากจน
คนชรา ปัจจุบันกำลังสู้กับปัญหาภัยแล้งและ
ไฟป่าในพื้นที่ ขอให้พยายามต่อไป ทำให้สมกับ
ที่ชาวบ้านลงคะแนนให้... มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เดินหน้างานบริการสาธารณะมาก
ยิ่งขึ้น โดยมีศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง เป็นพื้นที่สำคัญในการขับเคลื่อน
ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงาน

ของ ผศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน มีลูกทีมเป็น
คนรุ่นใหม่ไฟแรง อาทิ “หนุ่มบ๊ิก” กับ “สาว
หนึ่ง” ความที่มีผลงานออกมาเป็นระยะๆ ทำ
ให้สาธารณชนเริ่มรับรู้บทบาทในสังคมของ
มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น... ปากกากล้า เป็น
1 ในทีมข่าวไทยนิวส์เชียงราย หาได้เป็น
คนอื่นคนไกล มีงานใดที่ต้องการให้ทีมข่าว
ไทยนิวส์รับใช้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดต่อได้
ครับที่ E-mail Address : thainewscr@
yahoo.com สถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วช.เชียงราย หรืออื่นๆ
หากต้องการให้ทีมข่าวไทยนิวส์เชียงรายรับ
ใช้ในเรื่องราวข่าวคราวข่าวสาร E-mail Ad-
dress ช่างต้น เปิดกว้างอย่างยิ่ง... มูลนิธิ
สาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ชมรม
จตุรภังค์เชียงราย เป็น 2 องค์กรสาธารณ
กุศลที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย มีออกงานกัน
บ่อยๆ ทั้งภัยหนาว ภัยแล้ง น้ำท่วม ใครเป็น
ใครใน 2 องค์กรสาธารณกุศลนี้ ปากกากล้า
จะรีบสืบเสาะนำมาบอกกล่าวกับผู้อ่านไทยนิวส์
... พบกันใหม่วันพุธหน้า ยังมีเรื่องราวมาก
มายที่อยากจะนำเสนอให้กับผู้อ่านได้รับทราบ
...ขอบคุณที่ติดตามปากกากล้ามาโดยตลอด
ครับ.